



สสค.

ส่ง : กอศ.

รับที่ : ล1250/67

9 ก.ค. 2567 เวลา 13.37 น.



ด่วนมาก

ที่ กต ๐๔๐๒/๒๑๒๗

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัตินายอับเดลฮะฟิซ บูนูร
๒. ข้อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด่วนมาก ที่ รก ๐๐๐๔/๔๐๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กอศ. รับที่ 188
วันที่ 9 กค 2567
เวลา 14.46 น

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียเสนอขอแต่งตั้ง นายอับเดลฮะฟิซ บูนูร (Mr. Abdelhafid Bounour) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายนัสเร็ดดีน รีมูช (Mr. Nasreddine Rimouche) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า นายอับเดลฮะฟิซ บูนูร ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี เป็นนักการทูตอาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากสถาบันกฎหมายแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย และสาขาการดำรงระหว่างประเทศ จากสถาบันด้านการค้าเมืองซี สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับภูมิภาคอเมริกา แอฟริกา และยุโรป รวมถึงการบริหารบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองอธิบดีและอธิบดีกรมกิจการทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำมาเลเซีย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นายอับเดลฮะฟิซ บูนูร มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศไทย ดังนั้น การแต่งตั้ง นายอับเดลฮะฟิซ บูนูร ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทย จึงน่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียให้มีพลวัตและใกล้ชิดยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจสอบประวัติของนายอับเดลฮะฟิซ บูนูร แล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลและพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างใด

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความต่อเนื่องและเกื้อกูลผลประโยชน์ระหว่างกันยิ่งขึ้น จึงสมควรที่รัฐบาลไทยจะให้ความเห็นชอบให้ นายอับเดลฮะฟิซ บูนูร ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว ขอได้โปรดยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาริช เสงี่ยมพงษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมพิธีการทูต

กองแบบพิธี

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๘๐ (สิริกัญญา ๐๖ ๕๙๔๒ ๐๑๗๗)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protocol02@mfa.go.th

ลป
น